

## The Price of Unity : การจ่ายราคาแห่งความเป็นหนึ่งเดียว

### การจ่ายราคาแห่งความเป็นหนึ่งเดียว



โดย อาเซอร์ อินเทรเตอร์

ความเป็นหนึ่งเดียว เป็นผลสุดท้ายของความรัก ถ้าผมรักคุณและคุณรักผม และพวกเรารักอีกคนหนึ่ง นั้นเพราะความรักของพวกเราทำให้เราพร้อมใจกัน การเป็น "หนึ่ง" เป็นการตลใจจากพระเจ้า , ความผูกพันในฝ่ายวิญญาณ (เอเฟซัส 5:31-32) การกลายเป็นปีกแผ่นเป็นกระบวนการของมนุษย์หรือการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง เราเป็น "หนึ่ง" ในพระเจ้าแต่เราได้ทำงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในการเป็นหนึ่งเดียว

พระเยซูได้อธิษฐานเพื่อเราให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในพระธรรมยอห์น 18 พระองค์เข้าไปในสวนเกทเสมนี กับบรรดาสาวกของพระองค์ พระธรรมยอห์นได้บันทึกการอธิษฐานเพื่อการเป็นหนึ่งเดียว ในขณะที่เดียวกันพระธรรมในเล่มอื่นๆ บันทึกการอธิษฐานในสวนเกทเสมนี "อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นตามพระทัยของพระองค์" มัทธิว 26:39 ให้ลองใส่ทั้งสองอย่างนี้เข้าด้วยกัน

การอธิษฐานในสวนเกทเสมนีโดยการเชื่อฟังจนถึงความตาย เป็นการจ่ายราคาที่จะนำเราไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในพระธรรมยอห์น 17 หลังจากอธิษฐานในเกทเสมนี พระเยซูถูกจับกุม และถูกนำออกไปตรึงที่กางเขน บนกางเขน พระองค์ได้จ่ายราคาเพื่อคนบาปให้ได้รับการช่วยกู้และเพื่อให้ผู้เชื่อเป็นหนึ่งเดียว ไม่กางเขนคือการจ่ายราคาที่ทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวของเรากับพระเจ้าเป็นไปได้

#### การให้อภัยผู้ที่ทรยศคุณ

เช่นเดียวกับที่พระเยซูถูกตรึงอยู่บนกางเขนของพระองค์นั้น เราก็ต้องแบกกางเขนของเราในทุกๆ วัน เพื่อนำตัวเราเข้าสู่ในความเป็นหนึ่งเดียวเช่นกัน บนกางเขน พระเยซูได้อธิษฐานในคำอธิษฐานที่สำคัญนี้ " โอ้พระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่า เขาทำอะไร" ลูคา 23:34 นี่เป็นระดับที่แตกต่างกันมากของการให้อภัยและประเภทของผู้คนที่แตกต่างกันมากที่จะอภัย แต่สถานการณ์ที่ยากที่สุดในการให้อภัยคือเมื่อคนที่ใกล้ชิดคุณทรยศคุณ

ไม่มีใครที่จะไม่มีความรู้สึกถูกทรยศไปโดยตลอดชีวิต หรือ อย่างน้อยการถูกทอดทิ้งโดยบุคคลอื่น บางทีคุณอาจจะถูกทรยศโดยบางคนที่ทำไปด้วยความตั้งใจ หรือ บางทีเขาอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เขาทำ บางครั้งเขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะทรยศคุณ แต่ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตได้นำความห่างเหินเข้ามาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิด และคุณก็รู้สึกว่าคุณถูกทรยศ ไม่ว่าจะในระดับใดก็ตามมันก็ตั้งใจหรือรับรู้ มันยังคงเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิต บางคนไม่สามารถทรยศคุณได้จนกว่าเขาจะมีระดับความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณ ความใกล้ชิด ความต้องการ ช่องโหว่ ความทรยศจะแตะต้องพื้นที่สำคัญในช่องโหว่ของความสัมพันธ์ใกล้ชิด นั่นคือเหตุผลที่ทำให้การทรยศถึงได้ทำให้รู้สึกเจ็บปวดนัก

นี่คือการจ่ายราคาของความเป็นหนึ่งเดียว : การให้อภัยผู้ที่เคยทรยศคุณ นี่คือการที่ "เราแบกกางเขนของเราอย่างไร" วิธีเดียวที่จะกลับไปคืนดีและเป็นหนึ่งเดียวกันได้คือการให้อภัยผู้ที่ได้ทำร้ายเรา เราแต่ละคนจะต้อง

ทำสิ่งนี้ในชีวิตส่วนตัวของเราและความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือ ในที่ชุมนุมชน

## บทสรุปการอดอาหารอธิษฐานแบบเอสเธอร์



ในปีที่เรามาถึงการเจิมในระดับใหม่ กองกำลังและการเป็นปึกแผ่น การมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เป็นเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา ผู้นำในกลุ่มต่างๆ 14 กลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในตลอดทั้งวัน

มีไฮไลต์หนึ่งของงาน บาสซาม ผู้เชื่อที่มีพื้นฐานของการเป็นมุสลิม และเป็นศิษยาภิบาลของ the Alliance Evangelical Church ในเยรูซาเล็มตะวันออก ได้นำเราอธิษฐานเผื่อภูมิภาคตะวันออกกลาง เขามี ถ้อยคำการเผยพระวจนะที่มีพลัง และ ได้อธิบายว่าเขาได้ยินว่ากลุ่มISIS มีการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของพวกเขาจากการสร้างนครเมกกะเป็นเมืองหลวงในการปกครองแบบคิลาฟะฮ์ (คิลาฟะฮ์(Caliphate)คือการปกครองตามแบบอิสลามซึ่งมีคัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญสูงสุดโดยมีผู้ปกครองที่เรียกว่าเคาะลีฟะฮ์เป็นผู้ใช้อำนาจของพระเจ้าตามธรรมนูญบนหน้าแผ่นดินและประชาชนมีความเป็นประชาชาติเดียวกันไม่ว่าสีผิว เผ่าพันธุ์และภาษาจะแตกต่างกันก็ตาม) ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม การทรงนำนี้ได้ถูกนำมาเป็นจุดมุ่งหมายและเป็นวาระในการอธิษฐาน

ไฮไลต์อื่นๆ คือ ทีมนมัสการรับเชิญจาก Gateways Cyprus ผู้เข้าร่วมกับเราพร้อมกับนักเรียนจำนวนหนึ่ง ตลอดจนทีมนมัสการทีมแรกของเราจาก ยาด ฮาซโมนา ที่ครั้งหนึ่งนั้นเป็นวัยรุ่น พวกเรารู้สึกตื่นเต้นในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำท่ามกลางคนหนุ่มสาวในหมู่บ้านเมสซียานิคนี้

พวกเราได้รับการหนุนใจ โดยการตอบรับในเชิงบวกจากผู้คนที่เข้ามาร่วมกับเราอย่างแท้จริงจากทั่วทุกมุมโลกผ่านการถ่ายทอดสดในเว็บสดมี ปัญหาทางเทคนิคในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและระดับเสียงที่ทำลายทีมงานสื่อของเรา แต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นก้าวใหญ่ก้าวหนึ่งจากปีที่ผ่านมา

ขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมกับพวกเรา

ชมบทเพลงนมัสการในบรรยากาศวาระพิเศษนี้ [คลิกที่นี่](#)

## โอบกอดความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตในที่ชุมนุม



ในบทความเรื่องนี้มาจากบริการซบับห์ล่าสุดจาก อาสาواة เยชัว โดยแดน จัสเตอร์ ได้สอนถึงความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตในที่ชุมนุมที่เป็นศูนย์กลาง เราจะโอบกอดในการเชื่อฟังที่มีต่อพระเยซู เพื่อฟัง [คลิกที่นี่](#)

## นับถอยหลังครั้งสุดท้ายของการเลือกตั้งในอิสราเอล

การเลือกตั้งของอิสราเอลจะเกิดขึ้นสัปดาห์นี้ โปรดอธิสฐาน อธิษฐานเพื่อผู้นำรัฐบาลคือผู้มีความนิยมสูง (1ทิโมธี 2:2) พระเจ้าสามารถเปลี่ยนผู้ที่ได้รับอำนาจจากรัฐบาล (ดาเนียล 4:17) ผู้เผยพระวจนะแห่งอิสราเอลได้อธิษฐานเพื่อประชาชาติและการเจิมผู้ที่ถูกเรียกให้เป็นกษัตริย์ ผู้นำที่มาจากพระเจ้ามีอิทธิพลต่อประเทศในทางที่ดี ในขณะที่ผู้นำที่ชั่วร้ายมีอิทธิพลในด้านที่เลวร้ายกว่า

คำว่า "นายกรัฐมนตรี" ในภาษาฮีบรูแท้จริงคือ "หัวของรัฐบาล" มีบุคคลที่เต็มไปด้วยความน่าสมเพช โจมตี เนชั่นยาฮู ในระหว่างการรณรงค์หาเสียง เนชั่นยาฮู ได้หยิบยืมข้อความและถ้อยคำในพระคัมภีร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามปัญหาในอิสราเอลก็มีความซับซ้อน

1. ราคาที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยครอบคลุมคนทำงานชนชั้นกลางของชาวอิสราเอล มีโอกาสน้อยในการซื้อบ้านเช่นเดียวกับการจ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน
2. ความปลอดภัย ด้วยกองกำลัง isis ในเขตชายแดนซีเรียกับอิสราเอล เช่นเดียวกับฮามาสและฮิซบอล มันเป็นวิกฤตที่อิสราเอลต้องมีผู้นำที่สามารถจะต่อกรกับกลุ่มเหล่านี้ได้ อิสราเอลได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อสู้กับการรุกรานของญิฮาดทั่วโลก
3. พันธมิตรอาหรับ ก่อนหน้านี้สามหรือสี่พรรคฝ่ายอาหรับได้เข้าร่วมกันในรูปแบบรัฐบาลผสมเพื่อแข่งขันที่จะเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดลำดับที่สามในประเทศอิสราเอล ในขณะที่อิสราเอลเชื้อสายอาหรับหลาย คนได้ "สนับสนุน" อิสราเอล รัฐบาลผสมนี้ค่อนข้าง "ต่อต้าน" ไชออนิสม์
4. อัลตรา ออโธดอกซ์ มีสามพรรคยิวอัลตราออร์ทอดอกซ์ ซึ่งอาจจะเข้าร่วมรัฐบาลผสมฝ่ายขวา พรรคเหล่านี้มักจะผลักดันวาระการประชุมสุดโต่ง การจำกัดเสรีภาพทางศาสนาและทำร้ายเศรษฐกิจ
5. พรรคที่มีแนวคิดเป็นกลาง ในขณะที่การเลือกตั้งเป็นการแข่งขันขั้นต้นระหว่าง เฮอร์โซก และ เนชั่นยาฮู รัฐบาลผสม ส่วนประกอบสุดท้ายของรัฐบาลอาจจะขึ้นอยู่กับพรรคทั้งสองฝ่ายที่เป็นกลาง นำโดย ลาพิด และ คาคห์ลอน